



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานจังหวัดลำพูน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) และ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ตามที่จังหวัดลำพูนมีประกาศ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ได้รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัด
สำนักงานจังหวัดลำพูน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
และได้กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศจังหวัดลำพูน ลงวันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และคำสั่ง
จังหวัดลำพูน ที่ ๑๔๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
พนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานจังหวัดลำพูน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
(สัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานจังหวัดลำพูน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
สอบคัดเลือกและระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จำนวน ๑๐ คน

เลขประจำตัวสอบ และ ชื่อ – สกุล ตามเอกสารแนบท้าย ๑

การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการคัดเลือกฯ
ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครฯ ได้รับรองตนเองในใบสมัครฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป
ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้น หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครฯ รายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่สมัคร จะถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
สำหรับผู้ผู้นั้น

ให้ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ คำนำนานาม ชื่อตัว และชื่อสกุล
ให้ถูกต้อง หากพบปัญหาดังกล่าวให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน
จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๘.๔๕ น.

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีการสัมภาษณ์
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลำพูน รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย ๒

/ค) ประกาศรายชื่อ ...

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

คณะกรรมการฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดลำพูน และทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน www.lamphun.go.th

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน ไปในวันคัดเลือก หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการควบคุมการสอบคัดเลือก อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือกก็ได้

๔. การเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสัมภาษณ์

๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สัมภาษณ์ก่อนเริ่มเวลาสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และจะเข้าห้องสัมภาษณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ แล้ว

๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด

๔.๔ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกหากคณะกรรมการฯ เรียกเข้าห้องสัมภาษณ์ในเวลาที่กำหนด ภายใน ๕ นาที แต่ยังไม่มาแสดงตัวหน้าห้องสอบคัดเลือกจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์

๔.๕ เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สัมภาษณ์โดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสัมภาษณ์และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่น

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตเข้ารับการสัมภาษณ์ และคณะกรรมการฯ จะพิจารณาสั่งการให้คะแนนก็ได้

๔.๖ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้

จ) คณะกรรมการฯ จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดลำพูน และทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน www.lamphun.go.th ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

Ben W

(นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน/

ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก

พนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานจังหวัดลำพูน

เอกสาร ๑

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานจังหวัดลำพูน

ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑๐๐๑	นางสาวกฤติกา ตาลธิ	
๐๑๐๐๒	นายจตุกร ยะอนันต์	
๐๑๐๐๓	นางสาวฐานิชดา กันทะธง	
๐๑๐๐๔	นายกันตภณ คำใจ	
๐๑๐๐๕	นายกรเทพ เมืองดี	
๐๑๐๐๖	นางสาวณัฐชา จัยศกาศ	
๐๑๐๐๗	นางสาววารภรณ์ จองสกุล	
๐๑๐๐๘	นางสาวนวรรรัตน์ ปัญโญแก้ว	
๐๑๐๐๙	นางสาวเจนจิรา คำมูล	
๐๑๐๑๐	นายพิสิษฐ์ จันทรพินิจ	

เอกสาร ๒

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานจังหวัดลำพูน

ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อลงทะเบียนเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัน เวลา และสถานที่ ในการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)	การดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๒ ศาลากลาง จังหวัดลำพูน	- ลงทะเบียนผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตัวสอบ ๐๑๐๐๑ - ๐๑๐๑๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๒ ศาลากลาง จังหวัดลำพูน	- ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ ตามลำดับเลขที่สมัคร